

Grand opening KingMath

the first time in Thailand

เอดู พาร์ค เปิดตัวหลักสูตรคณิตศาสตร์
อันดับหนึ่งของเกาหลี กับครั้งแรกในประเทศไทย



เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ KingMath ซึ่งนำหลักสูตรคณิตศาสตร์ KingMath หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศเกาหลีใต้ และขยายต่อไปยังประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงเอเชียกว่า 1,300 สาขา มาใช้ในการเพิ่มทักษะด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กไทยที่เรียนในระดับประถมศึกษา โดยบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวจากบริษัท เอดูวัง ประเทศเกาหลีใต้ ในการนำหลักสูตร KingMath เข้ามาเปิดสอนในประเทศไทยในรูปแบบของแฟรนไชส์อย่างเป็นทางการ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr. Park Myung Jun, CEO บริษัท เอดูวังและผู้พัฒนาหลักสูตร KingMath เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยตนเอง พร้อมพูดคุยถึงเรื่องการพัฒนากิจกรรมทาง



คณิตศาสตร์โดยใช้หลักสูตร KingMath ร่วมด้วย คุณอุทิศ พรวิภรณ์ ประธานกรรมการบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด อาจารย์ดวงสมร คล่องสาขา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. และดร.พรชัย อินทร์ฉาย นักวิชาการและพัฒนวิจัยจรรยาภาพ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ซึ่งคุณอุทิศ พรวิภรณ์ ประธานกรรมการบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด กล่าวถึงแนวทางการจับมือเป็นพันธมิตรทางด้านการศึกษาในครั้งนี้ว่า ต้องการมุ่งเน้นให้เด็กไทยสนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งหลักสูตร KingMath ที่ผ่านการพัฒนาโดย Mr. Park Myung Jun มากกว่า 10 ปีนี้ จะช่วยทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ในวิชาคณิตศาสตร์ และจะช่วยเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านวิชานี้ไปสู่การเรียนรู้อื่นๆในอนาคได้ ด้วยยุทธวิธีการสอนที่ทำให้เด็กสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ และรักในวิชานี้มากขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
โทร. 0-2748-3330 www.kingmath.co.th



Study

เรื่อง...สุดซด, dream maker / ภาพ...ก๊อทพ

เรียนคณิต คิดสนุก ที่ KingMath

เพราะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ต่อ และประกอบอาชีพ รวมไปถึงการทำงานบนอาชีพในวิชาชีพประจำวัน แต่ผลจากการวิจัยหลายๆ ชิ้นบ่งชี้ว่าเด็กไทยมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่อ่อนแอ ซึ่งส่งผลให้เด็กๆ ไม่เข้าใจต่อเนื้อหานี้ในวัยเรียนที่เกี่ยวข้อง... Edu Park ซึ่งเล็งหาข้อมูลจนพบว่า เด็กเกาหลีที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ เป็นอันดับหนึ่งของโลกนั้นใช้หลักสูตร KingMath

...แล้ว KingMath คือ... ?

KingMath สถาบันสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็กถึงวัยประถมด้วยหลักสูตร ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของแดนกิมจิ ได้รับความสำเร็จโดยรางวัลเกียรติยศ จากหลายสถาบัน ซึ่งเกิดขึ้นจากความมานะพยายามของ Mr.Park Myung Jun อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ผู้ศึกษารวบรวมหนังสือหลายเล่มจากทั่วโลกมาคิดและเรียบเรียง จนพัฒนามาเป็นหลักสูตรที่มีความมหัศจรรย์และช่วยแก้ไขจุดอ่อนด้านคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศเกาหลี KingMath ก็ได้ก้าวเข้าสู่เมืองไทยด้วยการร่วมมือระหว่าง Edu Park โดยหวังให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นมากกว่าการคิดคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว และถือเป็นโอกาสที่ดี เมื่อ MH ได้พูดคุยกับ Mr.Park Myung Jun และอาจารย์กฤษิต พชรภิรมย์ ประธานกรรมการของ Edu Park ซึ่งพร้อมจะกล่าวถึง KingMath เพื่อให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับ KingMath สถาบันสอนคณิตศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศเกาหลี



Mr.Park Myung Jun

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากต่อการเรียนรู้และความเข้าใจหรือไม่ ?

Mr.Park Myung Jun : ในความเห็นของผมมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุด เพราะเป็นวิชาที่ค่อนข้างมีกฎเกณฑ์ตายตัว คือ ตัวเลขต่อ 2 คือ 3 ต่อ จาก 3 ก็คือ 4 แต่ที่เด็ก ๆ มองว่ายาก เพราะในห้องเรียนทั่วไป วิชาการกระตุ้นความสนใจด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน คุณครูส่วนใหญ่ เดินเข้ามาก็จะเฉลยเลยแล้วให้เด็ก ๆ เรียนตามนั้น ซึ่งมีหน้ามือ ไม่มี ความน่าสนใจ แล้วเด็กก็รู้ว่าเขาจะไปประโยชน์ได้อย่างไร แต่กับ KingMath นักเรียนจะรู้สึกสนุกในการแก้โจทย์ แม้ช่วงที่เรียนจะต้องใช้ ความคิดอย่างหนัก แต่เมื่อเรียนจบจะรู้สึกเพลิดเพลิน เหมือนตอน เล่นเกมที่ผ่านระดับสูงไปได้ยากแต่ก็สนุกมาก เมื่อเราแก้โจทย์ยาก ๆ ได้ เราจะรู้สึกมีความสุข นั่นเป็นสิ่งที่ผมกำลังทำ คือกระตุ้นความสนใจ ของเด็ก ชี้แนะให้เด็กมีความพยายามที่จะแก้โจทย์ปัญหา ด้วยการมอบ คำอธิบายที่เป็นประโยชน์และวิธีการที่เหมาะสมกับเด็ก



วิธีสอนให้เด็กรักเลขคณิต

Mr.Park Myung Jun : ชั้นแรกต้องทำให้เด็กมีความสนใจ อย่าไปบังคับให้เด็กพยายามคิดวิธีหาคำตอบ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีคิดต่างกัน ต้องไม่จำกัดขอบเขตความคิด แล้วค่อยสอนวิธีแก้ปัญหาก็กับเขา อีกสิ่งนอกจากเนื้อหาและวิธีการในการแก้โจทย์แล้ว คุณภาพของคุณครูก็มีส่วนด้วย เนื่องจากครูต้องมีความสามารถในการบือนคำถาม และอธิบายให้เด็กเข้าใจได้ง่าย เหมาะสมกับวัยของเขา จึงจะทำให้เด็กสนใจและรักที่จะเรียนรู้

ความแตกต่างของตำราเรียนที่เขียนเรียงขึ้นของ KingMath กับตำราทั่วไปในชั้นเรียน

Mr.Park Myung Jun : เพราะพื้นฐานการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากันของเด็กแต่ละคน ตำราเรียนในห้องจึงเหมาะกับเด็กทั่วๆ ไป ไม่เหมาะกับห้องที่มีเด็กเก่งกับเด็กอ่อนเรียนร่วมกัน ในขณะที่ KingMath ได้พยายามสร้างเนื้อหาสำหรับเด็กกลุ่มต่างๆ โดยมีวิธีการสอนต่างกัน เด็กเก่งเขาเข้าใจเร็ว เพราะฉะนั้นต้องเน้นการทำโจทย์ที่ท้าทาย ในขณะที่เด็กอ่อนต้องอาศัยคำอธิบายแบบละเอียดเพื่อให้เขาเข้าใจยิ่งขึ้น ดังนั้นเด็กที่มาเรียนที่นี่จึงได้เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับตนเอง



อาจารย์วุฒิ พรภิรมณ์

อาจารย์วุฒิ พรภิรมณ์ ประธานกรรมการบริษัท เอจู พาร์ค จำกัด

“จากที่พบสอนในมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากกว่า 20 ปี พบว่าเด็กที่ศึกษาภาคคณิตศาสตร์อ่อนกว่าวิชาไม่เข้าใจต่อเนื่องไปยังวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลกระทบต่อคุณภาพของวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ผมเลยเสียหาค่าสร้างทั่วโลกว่านักศึกษาคณิตศาสตร์บ้าง แล้วพบว่าเด็กทาสีมีความสามารถในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี Logic เมื่อเข้าใจในรายละเอียด จึงได้รู้จัก KingMath เลยติดต่อไปยัง Mr.Park Myung Jun ซึ่งมีควาตั้งใจเดียวกับเราที่จะมาความรู้พัฒนาเด็กๆ เลยยินดีที่จะจับมือเป็นพันธมิตรทางด้านการศึกษากับ Edu Park พร้อมกับพยายามถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ที่สะสมตลอดเพื่อนำมาสอนสู่เด็กไทย และยังมีการใช้หนังสือที่ทันสมัยการเรียนรู้ออกเด็กไม่เดี๋ยงๆ เพราะเราเชื่อมั่นว่าเมื่อเด็กได้สัมผัสกับความรู้ ความสามารถ เด็กๆ ก็จะมีการพัฒนาการเรียนรู้ออกไป ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกัน...”

ความเข้าใจในคณิตศาสตร์ในช่วงประถมวัยจะช่วยต่อยอดไปสู่แผนการเรียนหรือการทำงานในอนาคตอย่างไร ?

Mr.Park Myung Jun : ประโยชน์ของการเก่งคณิต อันแรกที่ดีชัดเจนคือ การเข้ามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่ดีได้ และความสามารถที่เกิดขึ้นหลังเรียนคณิตศาสตร์แล้ว มันเป็นแบบฝึกหัดที่ดีที่ทำให้นักเรียนคนนั้นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาที่เจอในชีวิตประจำวัน ในห้องเรียนมหาวิทยาลัย ในการทำงาน เขาก็มีทักษะความสามารถในการเข้าใจปัญหาในการหาเหตุผล ที่มาที่ไปของสาเหตุ และเชื่อมโยงปัญหาเข้าหาประเด็นของปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ฝึกฝนก็เหมือนกับเครื่องคิดเลขที่หาคำตอบได้ แต่หาเหตุผลไม่ได้ KingMath จึงไม่ได้สอนแค่เรื่องบวกลบคูณหารอย่างเดียว แต่จะสอนวิธีการให้คิดหาเหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรของ KingMath ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ที่รวบรวมตอนสอนเด็ก ๆ

Mr.Park Myung Jun : หัวใจสำคัญของ KingMath คือวิธีการสอน ซึ่งจะถามอยู่ตลอดว่าจะแก้โจทย์อย่างไร ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ก็จะแก้ด้วยวิธีทั่วไป แต่เมื่อถามไปถึงวิธีอื่นที่สามารถให้ผลลัพธ์เดียวกัน แต่มีคุณค่ามากขึ้น เด็กๆ ก็จะคิดได้ แล้วเราจึงค่อยชี้แนะว่าควรแก้ปัญหานั้นได้วิธีเดียว ฉะนั้นเด็กจะเกิดความคิด เกิดทักษะส่วนตัวของเราเองก็ได้รวบรวมเทคนิคใหม่ๆ ที่เด็ก ๆ เป็นผู้คิดค้นนำไปสอนนักเรียนกลุ่มอื่นต่อไปเรื่อยๆ

ทำความรู้จักและสร้างโอกาสอย่างนักคิดด้วยคณิตศาสตร์จาก KingMath **MH**

เปิดรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จากปกติราคา 400,000 บาท เหลือเพียง 200,000 บาท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Edu Park โทร. 0-2743-3622 www.kingmath.co.th



สมัครเรียนวันนี้
รับเสื้อโปโลเนื้อดี ฟรี

(เฉพาะสมาชิก MH และรายได้เดือนแรกของทางสถาบัน)